
เรื่องเสร็จที่ ๒๒๐/๒๕๓๒ 

 

ที่ นร ๐๖๐๑/๔๕๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ท่ำช้ำงวังหน้ำ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๒๔ เมษำยน ๒๕๓๒ 

 

เร่ือง  ขอให้ทบทวนกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรปลูกสร้ำงอำคำรในที่ดินของกำรรถไฟฯ ที่สถำนี
อุดรธำนี 

 

เรียน  ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

อ้ำงถึง  หนังสอืกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๑๐๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๓๒ 

 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำพิจำรณำทบทวนควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมใหญ่กรรมกำรร่ำง
กฎหมำย) ในเร่ืองเกี่ยวกับกำรปลูกสร้ำงอำคำรในที่ดินของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยที่สถำนี
อุดรธำนีตำมข้อหำรือของส ำนักผังเมือง ควำมทรำบอยู่แล้ว นั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำใคร่ขอเรียนว่ำ ส ำนักงำนฯ ไม่อำจน ำปัญหำ
ดังกล่ำวข้ำงต้นของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ที่ประชุมใหญ่
กรรมกำรร่ำงกฎหมำย) พิจำรณำทบทวนให้ควำมเหน็อีกคร้ังหนึ่งได้ ทั้งนี้  เนื่องจำกในทำงปฏิบัติ 
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี) เมื่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย) ให้ควำมเห็น
ในทำงกฎหมำยเป็นประกำรใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ถ้ำหำกควำมเห็นนั้นเป็นควำมเห็นของ “ที่ประชุมใหญ่กรรมกำรร่ำง
กฎหมำย” ย่อมถือเป็นอนัยุติ  

แต่ย่ำงไรกต็ำมเลขำธกิำรฯ ใคร่ขอเรียนว่ำ หำกกำรรถไฟแห่งประเทศไม่เหน็ด้วย
กับควำมเห็นของที่ประชุมใหญ่ กำรรถไฟฯ กอ็ำจน ำเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำวินิจฉัย
อกีคร้ังหนึ่งเป็นอนัที่ยุติได้ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

(นำยอมร  จันทรสมบูรณ์) 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ 
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ท่าช้างวังหน้า กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
า๒๕ เมษายน ๒๕๓๒

เรื่อง ขอให้ทบทวนการพิจารณาเกียวกับการปลูกสร้างอาคารในที่ดินของการรถไฟฯ ที่สถานี

อุดรธานี
เรียน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๑๐๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขอให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฬพิจารณาทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
             (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่าง
กฎหมาย) ในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สถานี
อุดรธานีตามข้อหารือของสํานักผังเมือง ความทราบอยู่แล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใคร่ขอเรียนว่า สํานักงานฯ ไม่อาจนําปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่
กรรมการร่างกฎหมาย) พิจารณาทบทวนให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่งได้ ทั้งนี้ เนื่องจากในทางปฏิบัติ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย) ให้ความเห็น
ในทางกฎหมายเป็นประการใด
             แล้ว โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากความเห็นนั้นเป็นความเห็นของ “ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่าง
กฎหมาย” ย่อมถือเป็นอันยุติ

แต่ย่างไรก็ตามเลขาธิการฯ ใคร่ขอเรียนว่า หากการรถไฟแห่งประเทศไม่เห็นด้วย
กับความเห็นของที่ประชุมใหญ่ การรถไฟฯ ก็อาจนําเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
อีกครั้งหนึ่งเป็นอันที่ยุติได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)

เลขาธิการค ณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
Tis. ๒๒๒๒๐๒๐๒๐-๕
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